

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, นักลงทุนรอดูตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ขณะที่ตลาดยังรอดูข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศ ลดอิทธิพลที่มีต่อตลาดลงไปในช่วงนี้

*ดอลลาร์ปรับลงเล็กน้อยในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐ

*นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร จะเพิ่มขึ้น 185,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 74,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. และอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 6.7% ในเดือนม.ค. ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธ.ค.

*สหรัฐเปิดเผยวานนี้ว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 22,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

*นายเอริก โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาบอสตัน ระบุว่า เฟดควรจะใช้ความอดทน ในการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐโดยรวม ยังคงอ่อนแอ และห่างไกลจากสิ่งที่จะสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น

*ยูโรทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังนายมาริโอ ดราเก้ ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) แสดงความเห็นว่ายูโรโซนไม่ได้เผชิญกับภาวะเงินฝืด ขณะที่ อีซีบีมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเมื่อวานนี้ โดยตัดสินใจจะรอดูข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.808 บาท

*08.33 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.82/84 เท่ากับเมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.80/84 จาก 32.79/86 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.95/96 จาก 102.08 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3594/96 จาก 1.3588 เมื่อวาน

"วันนี้คงเหมือนเดิม ตลาดยังเจียบอยู่ คงไปรอดตัวเลข nonfarm (payrolls) ของสหรัฐ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ยังไม่มีอะไร การเมืองก็เหมือนตลาดจะชินไปแล้ว ถ้าไม่ได้มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้น" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวานนี้ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน และนักลงทุนจะรอดูข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐที่จะประกาศออกมาในคืนนี้ว่าจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของเฟดอย่างไร ส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศ ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนัก ทำให้ปัจจัยนี้ไม่ได้เข้ามาชี้นำตลาดในช่วงนี้ โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.80 และแนวรับที่ 32.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้